

Số: 145 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2009

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thanh tra

Ngày 07 tháng 4 năm 2009, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp để nghe Thanh tra Chính phủ báo cáo về nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thanh tra (sau đây gọi là dự án Luật). Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu.

Sau khi nghe Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng, thay mặt Trưởng Ban soạn thảo, báo cáo và ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, cơ quan dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Chưa trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII (dự kiến tháng 5 năm 2009).

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm yêu cầu chất lượng; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 9 năm 2009;

2. Trong việc nghiên cứu, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, cần phải quán triệt các quan điểm và tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

a) Việc sửa đổi, bổ sung Luật thanh tra phải là một bước hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà

nước trên các lĩnh vực; đồng thời không gây khó khăn, phiền hà cho hoạt động của các cơ quan hành chính và doanh nghiệp;

b) Phạm vi nghiên cứu, sửa đổi Luật thanh tra là một số vấn đề lớn, cơ bản, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong tổ chức và hoạt động thanh tra. Tập trung vào làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác; phạm vi, đối tượng thanh tra của các cơ quan thanh tra thuộc hệ thống thanh tra từ trung ương đến địa phương, phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khắc phục những trùng lặp, chồng chéo về chức năng, thẩm quyền giữa các cơ quan thanh tra, giữa các cấp thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan nhà nước khác;

c) Về nguyên tắc, chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành là thống nhất với nhau trong một tổ chức thanh tra. Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực chỉ có một tổ chức thanh tra là công cụ để phục vụ công tác quản lý, điều hành thống nhất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đối với ngành, lĩnh vực được phân công. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ có thể tổ chức thành các phòng trực thuộc.

Chỉ thành lập tổ chức thanh tra ở một số tổng cục lớn, có phạm vi, đối tượng quản lý rộng, được tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất. Mối quan hệ giữa Thanh tra bộ với Thanh tra tổng cục phải bảo đảm yêu cầu chỉ đạo, điều hành chung, thống nhất của Bộ trưởng đối với các ngành, lĩnh vực được phân công.

Để bảo đảm trật tự, kỷ cương trên lĩnh vực quản lý xây dựng tại các đô thị đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn, phải bảo đảm có lực lượng thanh tra chuyên ngành đủ mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trên lĩnh vực này;

d) Phải đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ phải thực sự trở thành bộ máy giúp Thủ tướng Chính phủ thanh tra những vấn đề thuộc phạm vi quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm cá nhân, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, cơ sở.

Cần làm rõ phạm vi, đối tượng thanh tra và chức năng, thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ; mối quan hệ giữa Thanh tra Chính phủ với thanh tra chuyên ngành.

Kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Chính phủ phải phục vụ và tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ và phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KNTN, TCCV, Công TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3). *SD*

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Nguyễn Xuân Phúc